

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 21-27 ตุลาคม 2563

### “จूरินทร์” ทรัสเซีย เห็นพ้องเพิ่มการค้า 3 แสนล้านใน 3 ปี พร้อมขอให้นำเข้าข้าว ใก่ กุ้ง

“จूरินทร์” เจรจารัสเซียผ่านทางไกล เห็นพ้องตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 ล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี พร้อมขอช่วยเพิ่มการนำเข้าข้าว ใก่ กุ้ง และยางพารา ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้าออนไลน์ เจรจาเอฟทีเอไทย-ยูเรเซีย

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 4 ผ่านทางระบบประชุมทางไกล กับนายวลาดิมีร์ อิลลิโซฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย ว่า ทั้งสองฝ่ายได้เห็นตรงกันที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียให้เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 300,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี (2564-66) หรือตกประมาณปีละ 100,000 ล้านบาท และเห็นชอบให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกัน เพื่อยกระดับความร่วมมือและผลักดันการค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โดยไทยยังได้ขอให้รัสเซียเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เพราะสินค้าเกษตรของไทยมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลกและเป็นที่ยอมรับว่ามีความปลอดภัย โดยเฉพาะจากโควิด-19 ทั้งข้าว เนื้อสัตว์ และประมง โดยเฉพาะใก่และกุ้ง และให้เพิ่มการนำเข้ายางพารา ซึ่งยางพาราไทยถือว่ามีคุณภาพสูง ทั้งยางแผ่น ยางแท่ง หรือน้ำยางข้น เพื่อเข้าไปช่วยเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และยุทธโปกรณ์ ที่เป็นสินค้าสำคัญของรัสเซีย และขอให้ Rostec ของรัสเซีย ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยางได้เร่งจัดทำ MOU กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยเร็ว โดยไทยได้ยกร่าง MOU เสร็จแล้ว

นอกจากนี้ ไทยและรัสเซียจะร่วมมือกันในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 หรือในช่วงโควิด-19 ที่จะมีการผ่อนปรน เพราะแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวรัสเซียมาไทยสูงถึงปีละ 1.5 ล้านคน , ร่วมมือส่งเสริมการค้าในรูปแบบอีคอมเมิร์ซหรือในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ทั้งการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ หรือการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบเสมือนจริง , ผลักดันให้มีการร่วมมือในระดับพหุภาคี ในกรอบอาเซียน-รัสเซีย และเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขกระชับความร่วมมือในการแก้ปัญหาโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาวัคซีน ที่รัสเซียมีความคืบหน้า

ในปี 2562 รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 30 ของไทย การค้าไทยและรัสเซียมีมูลค่า 3.130.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปรัสเซียมูลค่า 958.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน ยางพารา และนำเข้าจากรัสเซียมูลค่า 2,172.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ คือ น้ำมันดิบ เหล็ก ยุทธโปกรณ์ และปุ๋ย

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

## มหากาพย์ “กข87” ยังไม่จบ

ผอ.กรมการข้าว เผยความคืบหน้า “กข87” จบกระบวนการตรวจสอบ แต่รักษาการฯ ไม่กล้าลงนาม ต้องรออธิบดีคนใหม่เข้ามาเซ็นชื่อลงนามรับรอง “พันธุ์ข้าว” ลุ้น จะเซ็นหรือไม่

“กข87” เป็น “พันธุ์ข้าว” ความหวังใหม่ของ ชาวนา ที่เป็นคำตอบทั้ง พันธุ์ข้าวนุ่ม ต้นเตี้ย ผลผลิตดี อายุสั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นโจทย์ที่ สมาคมส่งออกข้าวไทย ไม่ว่าจะไปเวทีไหนจะบอกตลอดเวลาไม่มีข้าวชนิดนี้เพื่อขายแย่งตลาดเวียดนามทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสไป แต่แล้วเหตุการณ์พลิกผันเมื่อประมาณกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นวันที่รับรองพันธุ์ข้าว จูก็มีหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรี มาถึงคณะกรรมการฯ ได้มีเกษตรกรนำพันธุ์นี้ไปปลูกแล้ว ซึ่งในข้อกำหนดการรับรองพันธุ์ข้าวไม่ควรจะหลุดรอดออกไปสู่ตลาด จึงทำให้ นายสุตสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ในขณะนั้น ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อจะดูว่ามีใครคัดค้านหรืออาจจะเป็นของนักปรับปรุงพันธุ์คนไหน หากไม่มีอะไรผิดปกติ ในวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมาจะต้องรับรองพันธุ์ “กข87” แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการ ความคืบหน้าล่าสุด

นายสถาพร ตัมพวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” อย่างอารมณ์ดี ว่า พันธุ์ข้าว “กข87” ผ่านกระบวนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว แต่คุณ นนทิตา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าว ไม่กล้าเซ็นลงนาม ให้รออธิบดีคนใหม่ที่จะเข้ามาลงนามรับรองพันธุ์ข้าว “กข87”

“กข87” ยังไม่จบ ต้องรอลุ้นว่า “อธิบดีกรมการข้าว” คนใหม่ จะกล้าเซ็นลงนามหรือไม่ แล้วทำไมอธิบดีคนเก่าถึงเวลาจนเกษียณ สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่คนในวงการข้าวตั้งกระทู้ไป แต่ไม่เคยได้รับคำตอบ

อนึ่ง ว่าที่ พันธุ์ข้าว “กข87” มีชื่อเล่นที่นักปรับปรุงพันธุ์ ใช้ชื่อว่า “PTT03019-18-2-7-4” หรือ ชาวนาและคนทั่วไปในวงการข้าวและเกษตรกรรู้จักในชื่อเรียก “ข้าวเบอร์4” ผลผลิต 734 กิโลกรัมต่อไร่ แต่มีศักยภาพสูงสุดให้ผลผลิต 1,053 กิโลกรัมต่อไร่ หุงสุกนุ่ม ผลผลิตต่ำกว่าเมื่อเทียบกับข้าว กข79 ข้อดีอายุไม่แก่ง สุกหุงนุ่มดี หากเป็นข้าวเก่าจะมีสุกหุงนุ่มดีกว่า กข79 แต่ความยาวเมล็ดสั้นกว่า

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## 27 ต.ค. เปิดศึกแย่งซื้อข้าวหอมมะลิ

อีสานทัวร์ลง “โรงสี-พ่อค้า” วิ่งล่อง สรรวจผลผลิตข้าวหอมมะลิ “เกรียงศักดิ์” เผย 27 ต.ค. ผลผลิตจะทยอยออกสู่ตลาด ประเมินผลผลิตดีกว่าปีก่อน ล่าสุดหอบเครื่องวัดความชื้นแจกชาวนา แนะข้าวลัมจมน้ำควรมีฝั่งแตกก่อนขาย

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ได้มาสำรวจข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 23-26 ตุลาคม 63 เป็นรอบที่ 2 ซึ่งจากการได้ดูในหลายพื้นที่ ทั้งพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว สภาพอากาศ อากาศเริ่มเย็นลง ฝนน้อย แดดดี ข้าว กข15 เริ่มเก็บเกี่ยว คาดว่าหลังวันที่ 27 ตุลาคม การเก็บเกี่ยวหนาตามากขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งในปีการเก็บเกี่ยวล่าช้า เนื่องจากอากาศปิดในช่วงพายุเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคม ทำให้ข้าวสุกช้าลง ทั้ง กข15 และข้าวหอมมะลิ105 บ้างพื้นที่ในนามีนน้ำขัง อาจมีอุปสรรคในการเก็บเกี่ยวบ้าง ซึ่งจะส่งผลด้านคุณภาพ และความชื้น (ข้าวลัมจมน้ำควรมีไปฝั่งแตกก่อนจึงนำมาขายแต่ต้องระวังไม่ให้เหม็นอับเหม็นเปรี้ยว)

ส่วน “ข้าวเหนียว” ในขณะนี้เริ่มมีการเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ จะเป็น พันธุ์ กข22 มีพันธุ์ที่เรียกกันติดปากคือ เปลือกขาว และเปลือกแดง(พันธุ์ อีเตี้ยแล้วแต่โรงสีไม่นิยม ปลูกน้อยลง)และยังมีข้าวเหนียวอีกหลายพันธุ์ที่ชาวนาปลูก ส่วน กข6 ต้นสูง และต้นเตี้ย จะเริ่มเก็บเกี่ยว ประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน โดยรวมผลผลิต ดีกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการมาในครั้งนี้ยังได้นำเครื่องวัดความชื้นมามอบให้ ท่านกำนันสมจิตร ทองเขต กำนันตำบลผไทโรนทร์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ได้รับปากท่านไว้ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผมได้ขับรถเที่ยวดูทุ่งข้าวหอมมะลิภาคอีสาน โดย สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ ที่อยู่ในพื้นที่ ประสานงานให้ผมได้พบกับท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จึงได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับท่านกำนันสมจิตร ทองเขต กำนันตำบล ผไทโรนทร์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมผู้ใหญ่บ้านอีกหลายท่าน ถึงภาพรวมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ ต่างมีความเห็นตรงกันว่าผลผลิตดีกว่าปีที่ผ่านมา

จากการที่ได้มีการพูดคุยถึงการตากข้าวเปลือกของเกษตรกร (ลูกบ้าน) ผมถามว่าทำไมถึงทราบที่ข้าวที่ตากแห้งใช้ได้แล้วและจึงเก็บนำไปขึ้นยุ้ง ท่านตอบว่าใช้ประสบการณ์ ดูแดด ตากสองแดด ตากสามแดด สรุปได้ว่าอาศัยการสังเกตและประสบการณ์ ผมจึงแนะนำเล็กๆ น้อยๆ ว่าการตาก ต้องระวัง 1)ข้าวแห้งมากเกินไปทำให้สูญเสียน้ำหนัก ข้าวชืดขาดมัน 2)ถ้าตากหนาเกินไป อาจไม่แห้งหรือแห้งไม่สม่ำเสมอจะทำให้เสื่อมคุณภาพเร็ว เมล็ดข้าวจะเป็นฟันหนู(สีเหลือง) และ3)ถ้าตากไม่ดี โดนฝน โดนน้ำค้าง ข้าวจะปนมีเมล็ดหักมากกว่าที่ควรจะเป็น

“ผมเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ จะซื้อเครื่องวัดความชื้นมาให้ (ท่านปรบมือดีใจกันทุกคน) ใช้ตรวจสอบความชื้น มอบให้เป็นส่วนกลาง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ผมประทับใจคำพูดของท่านกำนัน ท่านกล่าวว่า”ชาวนาได้ประโยชน์ตากข้าวได้ดี โรงสีได้ข้าวคุณภาพดี ดีด้วยกัน” โดย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ ที่อยู่ในพื้นที่ สอนวิธีการใช้เครื่องวัดความชื้น ที่ถูกต้อง หวังเป็นอย่างยิ่ง “ว่าจะเป็นการช่วยลดการสูญเสีย ด้านน้ำหนักและคุณภาพของข้าวเปลือก ไม่มากก็น้อย”

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## โรงสี อีสาน ผวาพายุพัดถล่มนาข้าวหอมมะลิ เสียหาย

"นครราชสีมา" โมเดล “ชาวนา” เกียวข้าวเหนียว โรงสี หลอน “วิชัย” จับตา พายุ เข้า 25-29 ต.ค. ระลอกใหม่ ถล่ม อีสาน เผยมาจริง ผวาพัดถล่ม นาข้าวหอมมะลิ เสียหายยับ

นายวิชัย ศรีนวกุล นายกษมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า "ข้าวหอมมะลิ กข15" และ ข้าวหอมมะลิ105 ตอนนี้ชาวนาส่วนใหญ่ยังไม่เก็บเกี่ยว ซึ่งกำหนดคาดว่าจะเก็บเกี่ยวประมาณ วันที่ 25 หรือ 26 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ แล้วถ้าเกิดในวันนั้น ฝนตกหนัก หรือ "พายุ" เข้ามาอยู่เลย ต้องรอดูตรงนี้สำคัญ ชาวนาหลายคนอาจจะมีการเกี่ยวข้าวเหนียว นี่คือปัญหาที่ยังตอบใจไม่ได้เลยว่าผลผลิตของข้าวหอมมะลิปีนี้คาดว่าจะมีเท่าไร คาดเดายาก

“ถ้าฝนพายุกระหน่ำในช่วงนั้น จบเลยผลผลิตไม่ได้ตามที่เป้าหมาย สภาพข้าวที่ออกมาชาวนาเก็บเกี่ยวจะออกมาอย่างไร ตอบคำถามไม่ได้เลย ประเมินสถานการณ์ผลผลิตในขณะนี้ยอมรับว่ายากเหลือเกิน เพราะก่อนหน้านี้ ชาวนาจังหวัดนครราชสีมา ต้องเกี่ยวข้าวเหนียว หรือเกี่ยวไม่ได้ ถ้าปล่อยไว้พายุพัด ผลผลิตจะเสียหายหรือไม่ เพราะถ้ามีลมแรง ข้าวล้ม จมน้ำ ปวดหัวแน่นอนทั้งชาวนาและโรงสี”

นายวิชัย กล่าวว่า สาเหตุที่ชาวนาก็ต้องเกี่ยวข้าว ที่ยังเขียวอยู่เลยยังไม่สุก เมื่อเกี่ยวมาแล้วใช้ไม่ได้ด้วย ถ้าไม่เกี่ยว น้ำก็ท่วม ดังนั้นจึงยังประเมินไม่ได้ ต้องดูพายุที่จะมีผลกระทบในวันที่ 25 หรือ 26 ตุลาคมนี้ ส่วน "ข้าวเหนียว" ผลผลิตของอีสาน คาดว่าจะเกี่ยวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนไปแล้ว

ด้าน ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร วันที่ 22 ตุลาคม 2563 จากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง และวาตภัย ช่วงวันที่ 7 ต.ค.63 - ปัจจุบัน จำนวน 31 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด นครราชสีมา อุบลราชธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช พังงา ตรัง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 11 จังหวัด

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาแพงเพชร อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี สระแก้ว ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค.63) ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด อุทัยธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม สตูล สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เกษตรกร 91,585 ราย พื้นที่ 593,330 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 256,327 ไร่ พืชไร่ 282,120 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 54,883 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สระบุรี กระบี่ และจังหวัดตรัง เกษตรกร 236 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 182 ไร่ กระชัง 2,215 ตรม. อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย และด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 988 ราย สัตว์ ได้รับผลกระทบ 77,421 ตัว แบ่งเป็น โค - กระบือ 11,470 ตัว สุกร 3,779 ตัว แพะ - แกะ 880 ตัว สัตว์ปีก 61,292 ตัว แปลงหญ้า 60 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## ชาวนา เจ็บซ้ำซ้อน “แล้ง-น้ำท่วม” ราคาข้าวดีต่อเนื่อง

ชาวนากำแพงเพชรโอด โศคร้าย เจ็บซ้ำซ้อน “แล้ง-น้ำท่วม” ราคาข้าวดีต่อเนื่อง ไม่รอรัฐบาล สมาคมชาวนา สู้วิกฤติราคาข้าวตกต่ำแก้ปัญหาผูกโรงสีรับซื้อ แยกค่าขนส่งหลังแอน แต่ถ้าขายในพื้นที่โดนกดราคา รับซื้อ

นายธนกร จันทพุดธิ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดกำแพงเพชร และ สมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ช่วงแล้งปลูกข้าวหวานเดือนมิถุนายน ปรากฏว่าตายแล้ง ไม่มีฝน รอบ 2 ได้พันธุ์ข้าวจากสนับสนุนจาก สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ปลูก "กข79" ช่วงเดือนกรกฎาคม คาดว่าจะเก็บเกี่ยววันที่ 28-29 ตุลาคมนี้ (ระยะการปลูก -เก็บเกี่ยว =130-135 วัน) ขณะที่ ราคาประมาณ เดือน ก.ย. ราคา 8,200 กว่าบาท แต่ปัจจุบันชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวอยู่ที่กว่า 6.6-6.8 พันบาท ราคาปรับลงกว่า 1,600- 2,000 บาทต่อตัน เพราะตอนที่

เก็บเกี่ยวราคาที่ไม่ได้ด้วย ทั้งข้าวจมน้ำเสียหายน้ำท่วมจากพายุเข้ามาด้วย แต่ค่าลงทุนก็ไม่คุ้มแล้ว เพราะรอบแรกปลูกแล้วเสียหายทั้งหมด ซึ่งต้นทุนที่ชาวนาจ่ายมากกว่าที่รัฐบาลจะจ่ายให้ไร่ละ 2,000 บาท สูงสุด 2 หมื่นไร่ อีก

อย่างช่วงที่ผ่านมา ต้นปี 2563 แล้งมาก ส่งผลกระทบต่อมาตั้งแต่ปี 2562 แล้ว ต่อเนื่องมา จึงทำให้ไม่ได้ทำนากันเลยแม้แต่จะอยู่ติดแม่แม่น้ำปิง ก็ไม่ได้ทำนากัน พอได้ทำนาปลูกข้าวรอบแรกก็ตาย แล้ง ไม่ขึ้น พอปลูกข้าวราคาตกต่ำ ราคาข้าวถูกยังไม่พอ มาเจอกับน้ำท่วมอีก ชาวนามีแต่ “เจ๊ง” กับ “เจ๊ง” ซวย ซ้ำซ้อน

นายธนกร กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่วมทุกปี กรมชลประทานสั่งปิดประตู เพราะถ้าเปิดประตูจะไหลท่วมกรุงเทพฯ ก็จะต้องเกี่ยวหนีน้ำท่วมกันอีกนี่แหละชีวิตชาวนา ทำก็ยาก ชีวิตแสนเข็ญ เพราะถ้าไม่เกี่ยวหนีน้ำ น้ำก็ท่วมข้าวก็เสียหาย ราคาไม่ได้ สถานการณ์ดังกล่าวนี้อยากให้รัฐบาลต้องหันมาช่วยเหลือชาวนา โดยการหาพันธุ์ข้าวใหม่มาให้เกษตรกร อย่าง “กข79” อายุยาวเกินไป แล้งยังรับซื้อเท่ากับข้าวเปลือกเจ้า (ชนิดแข็ง) ด้วย วันนี้มีโรงสีประกาศไม่รับซื้อด้วย

"เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มเก็บเกี่ยวไปแล้วยังไม่เกี่ยว นำไปขายที่โรงสีจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงสีที่ทางสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ทำคอนแทกซ์รับซื้อ-ขาย ไว้กับสมาคมโรงสีข้าวไทย ความชื้นประมาณ 25-26% ราคา 8,100 บาทต่อตัน หักค่าขนส่ง ชาวนาจะได้ราคา 7,000 บาทต่อตัน แต่ถ้าขายในพื้นที่ 6,600-6,700 บาท ปัจจุบันวิถีชีวิตชาวนาเปลี่ยนไปมาก ในอดีตพ่อค้าคนกลางจะมาซื้อที่บ้าน ตั้งราคาได้ แต่ทุกวันนี้ผ่านมาราว 10 กว่าปี ชาวนาขนไปให้พ่อค้า แล้วพ่อค้าเป็นคนตีราคา รับซื้อ ปัญหาตรงนี้รัฐบาล กับสมาคมชาวนาฯ จะต้องช่วยกันหารือกันว่าจะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับชาวนา"

ล่าสุด (25 ต.ค. 2563) ใช้น้ำอากาศเย็นมี "น้ำค้าง" เป็นปัญหาของข้าวอีกอย่างคือ "เชื้อรา" ทำให้รวงข้าวและเมล็ดดำดำได้ ถ้าไม่ฉีดป้องกันเชื้อรา จะทำให้ผลผลิตเสียหาย  
ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

### **ส่งออกก.ย.ติดลบแค่ 3.86% พื้นตัว 3 เดือนติด คาดทั้งปีลบ 7% ไม่นักถึง 2 หลัก**

“พาณิชย์” เผยส่งออกเดือนก.ย.63 มีมูลค่า 19,621.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 3.86% พื้นตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน หลังสินค้าส่วนใหญ่ส่งออกได้ดีขึ้น โดย 3 กลุ่มหลักยังคงเป็นพระเอก “อาหาร-สินค้าทำงานที่บ้าน-สินค้าป้องกันเชื้อโรค” คาดทั้งปีติดลบ 7% ไม่ลบหนักถึง 2 หลัก ชี้ปัจจัยเสี่ยง เพื่อนบ้านโควิด-19 ระบาดกระทบค้าชายแดน เลือกลงตั้งสหรัฐฯ มีผลต่อนโยบายการค้า ส่วนการเมืองในประเทศ ไม่กระทบส่งออก แต่มีผลต่อการลงทุน

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนก.ย.2563 มีมูลค่า 19,621.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 3.86% ติดลบน้อยลง ถือเป็นการฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยมี.ย.ติดลบ 23.17% ก.ค.ติดลบ 11.37% และส.ค.ติดลบ 7.94% และยังเป็นสัญญาณดี เนื่องจากการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นมาจากการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้า ไม่ใช่ได้ผลดีจากการส่งออกทองคำ ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 17,391.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 9.08% เกินดุลการค้า 2,230.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับการส่งออกในช่วง 9 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 172,996.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.33% การนำเข้ามีมูลค่า 152,372.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 14.64% เกินดุลการค้า มูลค่า 20,623.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น มาจากการฟื้นตัวของสินค้าส่งออกหลายกลุ่ม ที่ส่งออก ติดลบน้อยลง และหลายๆ ตัวเริ่มขยายตัวได้ดีขึ้น โดยมีสินค้า 3 กลุ่มหลัก ที่ส่งออกเติบโตได้ดี คือ สินค้าอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง เครื่องดื่ม สิ่งปรุงรสอาหาร และอาหารสัตว์เลี้ยง สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เพอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า และโซลาร์เซลล์ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น ถุงมือยาง

อย่างไรก็ตาม สินค้าหลายตัวยังคงส่งออกได้ลดลง เช่น น้ำตาลทราย ข้าว ยางพารา ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคำ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน และทองคำ

ทางด้านตลาดส่งออก มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น โดยตลาดหลัก เพิ่ม 6.3% ได้แก่ สหรัฐฯ เพิ่ม 19.7% ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป 15 ประเทศ อัตราติดลบดีขึ้นโดยลดลงเพียง 1.9% และ 4.4% ตลาดศักยภาพสูง ลด 8.1% โดยอาเซียน 5 ประเทศ ลด 15.6% CLMV ลด 4.8% และเอเชียใต้ ลด 6.3% แต่จีนกลับมาขยายตัว เพิ่ม 6.9% และตลาดศักยภาพระดับรอง ลด 10.1% โดยตะวันออกกลาง ลด 26.1% ลาตินอเมริกา ลด 14.5% รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ลด 31.5% ทวีปแอฟริกา ลด 15.3% แต่การส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย เพิ่ม 2.1% เป็นบวกในรอบ 6 เดือน

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกของไทยถือว่าฟื้นตัวอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ถือว่าติดลบน้อยลง โดยการส่งออกไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะส่งออกได้มูลค่า 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6% ทำให้ยอดรวมทั้งปี 2563 จะส่งออกได้มูลค่า 228,904 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบประมาณ 7% ไม่ติดลบถึง 2 หลัก อย่างไรก็ตาม เคยมีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

โดยปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องติดตามในช่วงที่เหลือของปีนี้ คือ การระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในเมียนมา ที่จะกระทบต่อการค้าชายแดนในระยะสั้น แต่ประเทศอื่นๆ ไม่มีผลมากนัก เพราะสินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปแล้ว แต่จะไปมีผลในช่วงไตรมาสแรกปี 2564 และยังคงจับตาดูนโยบายการค้าของสหรัฐฯ หลังการเลือกตั้ง ที่จะต้องติดตามว่าสหรัฐฯ จะใช้วิธีไหนกับจีน เพราะไม่ว่าใครจะได้รับการเลือกตั้งระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ กับนายโจ ไบเดน ความขัดแย้งกับจีนก็ยังคงมีอยู่ แต่วิธีการอาจจะไม่เหมือนกัน ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่า ทรัมป์มีโจทย์ง่าย ทะเลาะโดยตรง แต่ไบเดน ต้องตีโจทย์ว่าจะทำอะไร ไม่นั่นทะเลาะตรงๆ เน้นการหาพวกมากอดกัน

นอกจากนี้ ต้องติดตามการมีวัคซีนโควิด-19 หากใครมีก่อน เศรษฐกิจของประเทศนั้นก็ฟื้นตัวแบบหัวกระสุนขึ้นคันเซน เศรษฐกิจจะเทไปทางนั้น ไม่รู้ว่าฝั่งสหรัฐฯ ยุโรป หรือเอเชีย ที่จะเจอก่อน ส่วนปัญหาการเมืองในประเทศ ไม่มีผลกระทบต่อส่งออก เพราะเป็นเรื่องการค้าขายระหว่างประเทศ แต่จะมีผลกระทบต่อตัดสินใจเข้ามาลงทุน โดยนักลงทุนจะใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา ถ้านักลงทุนไม่มา การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยยังต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ ก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกในระยะยาว

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx

## เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นหลังจากเกิดฝนตกหนักในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งในช่วงนี้กำลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวทำให้มีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดน้อยลงส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานตึงตัวท่ามกลางความคาดหวังที่ว่าฟิลิปปินส์จะกลับมาสั่งซื้อข้าวเวียดนามอีกครั้ง โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ประมาณ 485-495 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 485-490 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า อย่างไรก็ตามผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้ค่อนข้างมีคุณภาพต่ำเพราะข้าวมีความชื้นมาก

The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 3-30 ตุลาคม 2563 จะมีเรือบรรทุกสินค้าอย่างน้อย 7 ลำ เข้ามารอรับขนถ่ายสินค้าข้าวท่าเรือ Ho Chi Minh City Port เพื่อรับมอบข้าวประมาณ 101,350 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2020/21 (มกราคม-ธันวาคม 2021) ประเทศเวียดนามจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 43.2 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 43.51 ล้านตัน ในปี 2019/20 เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวจะลดลงเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งและน้ำทะเลรุกเข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตร

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2020/21 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูหนาว (Winter crop) ประมาณ 8.18 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 8.2 ล้านตัน ในปี 2019/20 ผลผลิตในฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (Winter-Spring crop) ประมาณ 20.15 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 20.2 ล้านตัน ในปี 2019/20 และผลผลิตในฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (Summer-Autumn crop) ประมาณ 15.17 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 15.1 ล้านตัน ในปี 2019/20

สำหรับสถานการณ์การเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงนี้ ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกำลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 83% ของผลผลิตข้าวฤดูนี้) ซึ่งใกล้จะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ซึ่งคาดว่าจะช่วยผ่อนคลายภาวะอุปทานข้าวตึงตัวและทำให้ราคาข้าวอ่อนตัวลง

ที่มา *Oryza.com*

## กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวันวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 860 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (ลดลงจากวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ 870 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 745 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ 740 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ข้าวขาว (White Rice Premium / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 535 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (ลดลงจากราคาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ 540 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 550 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ 550 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวขาวอินทรีย์ (Organic White Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 900 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ 900 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และข้าวึ่งอินทรีย์ (Organic Parboiled Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 990 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ 990 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ข้าวหอมอินทรี (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,400 เหรียญสหรัฐต่อดัน และข้าวกล้องหอมอินทรี (Organic Brown Jasmine-Premium quality) ราคาอยู่ที่ 1,370 เหรียญสหรัฐต่อดัน ที่มา *Oryza.com*

## เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (The Myanmar Rice Federation; MRF) คาดว่าในปีงบประมาณ 2020/21 (1 ตุลาคม 2020-30 กันยายน 2021) จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 2.5 ล้านตัน โดยมีปัจจัยสำคัญได้แก่ ความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ยังคงมีต่อเนื่อง อัตราแลกเปลี่ยนที่เอื้อต่อการส่งออก และการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวในประเทศ

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2019/20 เมียนมาร์ส่งออกข้าวได้มากกว่า 2.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 794.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 39% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีการส่งออกไปยังกว่า 60 ประเทศ ซึ่งผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดคือประเทศจีน นอกจากนี้ก็ยังส่งไปยังประเทศอื่นๆที่สำคัญ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย มาดากัสการ์ โปแลนด์ เกาหลี เวียดนาม เซเนกัล อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เป็นต้น โดยเป็นการส่งออกผ่านทางชายแดนประมาณ 16% และส่งไปทางเรือบรรทุกสินค้าประมาณ 84% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด

ที่มา *Oryza.com*

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (The Philippines Department of Agriculture; DA) คาดการณ์ว่า ในปี 2020 นี้ จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 20.341 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก และผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) จะมีผลผลิตประมาณ 11.954 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงครึ่งปีแรก ฟิลิปปินส์มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 8.387 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปีนี้ กระทรวงเกษตรคาดว่าฟิลิปปินส์จะมีอัตราการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 93.-94% จากระดับ 87% ในปี 2019 ที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 มีจำนวนประมาณ 1.823 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 57 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) ต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.842 ล้านตัน ในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.786 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.192 ล้านตัน ลดลงประมาณ 53.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.409 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 10.6% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 6 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.203 ล้านตัน ในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.782 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.759 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 42.9% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 24 วัน) และเพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน



0.730 ล้านตัน ในเดือนสิงหาคม 2563 ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.848 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 26.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.673 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 46.5% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 27 วัน) แต่ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.852 ล้านตัน ในเดือนสิงหาคม 2563

ที่มา Oryza.com

### อินโดนีเซีย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Central Statistics Agency; BPS) คาดว่าในปี 2020 จะมีผลผลิตข้าวเปลือก (dry unhusked rice) ประมาณ 55.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.02% เมื่อเทียบกับจำนวน 54.60 ล้านตันในปีที่แล้ว คิดเป็นผลผลิตข้าวสารประมาณ 31.63 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1% โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวมีประมาณ 67.44 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1.02% สำหรับการบริโภคข้าวคาดว่ามีความต้องการประมาณ 29.37 ล้านตัน ทำให้มีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 2.26 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

### ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2020/21 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 81,350 ตัน ประกอบด้วย 1) ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous polished medium grain rice) จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ล็อตๆละ 13,000 ตัน รวมเป็น 39,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 ธันวาคม 2020-10 มกราคม 2021 และวันที่ 10 ธันวาคม 2020-20 มกราคม 2021

2) ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศไทยจำนวน 7,350 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 ธันวาคม 2020-20 มกราคม 2021 และ 3) ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) 5 ล็อตๆละ 7,000 ตัน รวมเป็น 35,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 20 ธันวาคม 2020-20 มกราคม 2021 จำนวน 1 ล็อต, วันที่ 1 ธันวาคม 2020-20 มกราคม 2021 จำนวน 1 ล็อต, วันที่ 10 ธันวาคม 2020-20 มกราคม 2021 จำนวน 1 ล็อต และวันที่ 20 ธันวาคม 2020-31 มกราคม 2021 จำนวน 2 ล็อต

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2020/21 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 86,000 ตัน ประกอบด้วย 1) ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled medium grain rice) จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2020 และวันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2020 2) ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled medium grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2020 และ 3) ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) 5 ล็อตๆละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2020 และวันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2020 ผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศสหรัฐารวม 39,000 ตัน และจากประเทศจีน 12,000 ตัน มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอ

ราคาจำนวน 4 ราย และซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากประเทศไทยจำนวนรวม 35,000 ตัน มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 5 ราย โดยราคาที่ประมูลได้เฉลี่ยอยู่ที่ 78,379 เยนต่อตัน (ไม่รวมภาษี) (ประมาณ 744 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) หรือที่ 84,649 เยนต่อตัน (รวมภาษี) (ประมาณ 804 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2021 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นี้ ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวกล้องหรือข้าวสาร (Whole kernel) จำนวน 22,500 ตัน และข้าวหัก/ปลายข้าว (Broken) จำนวน 2,500 ตัน กำหนดส่งมอบในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา *Oryza.com*

### อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเนื่องจากค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ประกอบกับความต้องการข้าวจากผู้ซื้อในต่างประเทศมีน้อยลง เนื่องจากผู้ซื้อได้ชะลอการซื้อข้าวในช่วงนี้เพราะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้นำเข้าข้าวไปจำนวนมากแล้วทำให้ยังคงมีสต็อกข้าวเพียงพอ โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 372-377 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดจากระดับ 376-382 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่วงการค้าคาดว่าในปีนี้อินเดียอาจจะส่งออกข้าวได้มากถึง 14 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 42% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงทำให้ราคาข้าวของอินเดียยังคงต่ำกว่าประเทศคู่แข่งมาก ประกอบกับประเทศคู่แข่งมีแนวโน้มส่งออกข้าวลดลงจากปีที่แล้ว

ที่มา *Oryza.com*

### ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งเป็นเดือนที่ 3 ของปีงบประมาณ 2020/21 (กรกฎาคม 2563-มิถุนายน 2564) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 188,193 ตัน ลดลงประมาณ 19.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 234,797 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แต่เพิ่มขึ้น 12.28% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 ที่มีการส่งออกจำนวน 167,614 ตัน โดยในเดือนกันยายน 2563 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 49,670 ตัน เพิ่มขึ้น 37.93% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 แต่ลดลง 22.85% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 138,523 ตัน เพิ่มขึ้น 5.26% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 แต่ลดลง 18.72% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562

สำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 112.248 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 19.85% เมื่อเทียบกับ 137.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 44.924 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 26.79% เมื่อเทียบกับ 61.367 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 67.324 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 11.86% เมื่อเทียบกับ 76.383 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนแรก (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ของปีงบประมาณ 2020/21 (กรกฎาคม 2563-มิถุนายน 2564) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 621,371 ตัน ลดลงประมาณ 27.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 859,063 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 141,318 ตัน ลดลง 35.49% เมื่อเทียบกับจำนวน

219,080 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 480,053 ตัน ลดลงประมาณ 24.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 639,983 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 360.197 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 23.47% เมื่อเทียบกับ 470.639 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาติอยู่ที่ 130.667 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 33.45% เมื่อเทียบกับ 196.347 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติอยู่ที่ 229.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 16.32% เมื่อเทียบกับ 274.292 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

สำหรับในปีงบประมาณ 2019/20 ที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,166,130 ตัน เพิ่มประมาณ 1.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,120,137 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 890,207 ตัน เพิ่มขึ้น 34.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 659,571 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 3,275,923 ตัน ลดลงประมาณ 5.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,460,566 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 2,175.493 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.12% เมื่อเทียบกับ 2,069.618 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาติอยู่ที่ 790.792 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 24.63% เมื่อเทียบกับ 634.532 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติอยู่ที่ 1,384.701 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 3.51% เมื่อเทียบกับ 1,435.086 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ที่มา Oryza.com

## **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-20 ตุลาคม 2563 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 146,783 ตัน ลดลงประมาณ 10.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 164,527 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 27,968 ตัน ลดลงประมาณ 12.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,996 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 118,815 ตัน ลดลงประมาณ 10.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 132,530 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,910 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 ตุลาคม 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 34,884 ตัน ฝรั่งเศส 17,006 ตัน เนเธอร์แลนด์ 21,430 ตัน สเปน 8,753 ตัน อิตาลี 12,351 ตัน โปแลนด์ 9,125 ตัน เยอรมนี 10,279 ตัน โปรตุเกส 12,178 ตัน เบลเยียม 4,753 ตัน บัลแกเรีย 689 ตัน สาธารณรัฐเชค 3,345 ตัน สวีเดน 3,538 ตัน ลิทัวเนีย 1,029 ตัน สโลวาเกีย 1,687 ตัน เดนมาร์ก 860 ตัน โรมานี 325 ตัน ออสเตรีย 1,393 ตัน กรีซ 258 ตัน ไชปรัส 481 ตัน ฟินแลนด์ 256 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-12 ตุลาคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 18,804 ตัน ลดลง 27.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 13,447 ตัน เพิ่มขึ้น 43.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 6,208 ตัน เพิ่มขึ้น 107.6%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์ 4,602 ตัน ลดลง 29.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากไทยจำนวน 3,039 ตัน ลดลง 45.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 14,183 ตัน ลดลง 31.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 16,221 ตัน เพิ่มขึ้น 60.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 12,813 ตัน เพิ่มขึ้น 38.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 8,490 ตัน ลดลง 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 5,090 ตัน ลดลง 65.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 27,179 ตัน ลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 3,018 ตัน ลดลง 54.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 1,617 ตัน ลดลง 37.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 1,495 ตัน ลดลง 34.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากลาวจำนวน 779 ตัน ลดลง 34.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-12 ตุลาคม 2563 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 16,671 ตัน เนเธอร์แลนด์ 12,322 ตัน เบลเยียม 7,666 ตัน ฝรั่งเศส 5,727 ตัน โปรตุเกส 4,964 ตัน สเปน 3,945 ตัน อิตาลี 2,870 ตัน โปแลนด์ 2,804 ตัน บัลแกเรีย 203 ตัน เยอรมนี 360 ตัน เดนมาร์ก 72 ตัน โรมานี 104 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 10,570 ตัน สหราชอาณาจักร 8,775 ตัน เนเธอร์แลนด์ 8,027 ตัน เยอรมนี 4,505 ตัน อิตาลี 3,382 ตัน สเปน 5,166 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,708 ตัน สวีเดน 2,560 ตัน เบลเยียม 3,984 ตัน โปแลนด์ 6,047 ตัน โปรตุเกส 427 ตัน ลิทัวเนีย 1,243 ตัน บัลแกเรีย 559 ตัน โรมานี 145 ตัน สโลวีเนีย 1,307 ตัน เดนมาร์ก 942 ตัน ฮังการี 455 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 21,182 ตัน สหราชอาณาจักร 1,981 ตัน เนเธอร์แลนด์ 5,425 ตัน ฝรั่งเศส 2,009 ตัน อิตาลี 1,012 ตัน สเปน 1,063 ตัน โปแลนด์ 2,038 ตัน โปรตุเกส 104 ตัน ลิทัวเนีย 250 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) นั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 ตุลาคม 2563 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 26,031 ตัน ลดลง 0.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,172 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 19,710 ตัน ลดลงประมาณ 0.30% เมื่อเทียบกับจำนวน 19,652 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 6,321 ตัน ลดลงประมาณ 3.06% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,520 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,088 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 ตุลาคม 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 13,562 ตัน โปรตุเกส 2,375 ตัน สเปน 4,880 ตัน เบลเยียม 1,208 ตัน บัลแกเรีย 1,632 ตัน โรมานี 719 ตัน กรีซ 588 ตัน สาธารณรัฐเชค 417 ตัน โปแลนด์ 215 ตัน เยอรมนี 57 ตัน เนเธอร์แลนด์ 80 ตัน สหราชอาณาจักร 84 ตัน เดนมาร์ก 89 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*